

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 1/2018

001. PV và TTXVN/ Đoàn công tác của Ban Bí thư chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tại các tỉnh Điện Biên, Đắc Lắc// Nhân dân.- Số 22756.- Ngày 25/1/2018 - Tr.1&5

Ngày 24-1, đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương làm Trưởng đoàn dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên năm 2017.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị: Nội dung kiểm điểm của các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên phải phân tích những kết quả đã làm được trong năm 2017; nêu ra những thiếu sót, hạn chế, yếu kém còn tồn tại và những vấn đề mới liên quan tới việc xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên thực hiện kiểm điểm trên tinh thần nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật; làm rõ những kết quả đạt được, nêu rõ những khó khăn vướng mắc, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Ngày 24-1, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắc Lắc năm 2017.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nêu rõ những kết quả nổi bật trong công tác năm 2017, đồng thời chỉ ra những hạn chế, trách nhiệm của từng cá nhân được phân công để từ đó đề ra biện pháp khắc phục trong năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắc Lắc cần tập trung kiểm điểm sâu một số vấn đề như: Có hay không sự không thống nhất trong công tác cán bộ như không thống nhất trong công tác quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới; làm rõ những sai phạm trong việc giải quyết những vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, quản lý và bảo vệ rừng và công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các sai phạm; kết quả và những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả khắc phục những hạn chế yếu kém của năm 2016... Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải đi thẳng vào vấn đề trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, khách quan, trung thực, cầu thị, không né tránh.

002. VŨ HẢI/ Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao quà cho CNLĐ tỉnh Điện Biên// Lao động.- Số 24.- Ngày 29/1/2018 - Tr.4

Chiều 28/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN thăm và tặng quà chúc Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên khi Tết Mậu Tuất 2018 đang cận kề.

Trước đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã tới viếng và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ dưới chân đồi A1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến thăm và trao quà cho chiến sĩ Điện Biên Phủ Phạm Đức Cư (SN:1930) - Binh chủng pháo cao xạ, đoàn 367 - trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Tại nhà chị Nguyễn Thị Nhiều (tổ 8, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên) - đoàn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng món quà cho gia đình chị Nhiều, mong chị vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Thị Nhiều hiện làm tạp vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Chồng chị có 10 năm công tác tại vùng khó khăn 135 Huổi lóong, Tuần Giáo Điện Biên và từng là Chủ tịch CĐ Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo, sau này, chồng chị được điều chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên làm việc. Chưa được bao lâu, chồng bị tai biến, chị phải nghỉ dạy ở nhà chạy chữa cho chồng khắp nơi. Nhưng vô vọng. Chồng chị bị liệt vĩnh viễn, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào đôi vai gầy guộc của chị. Sau đó, không tìm được việc mới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh giúp đỡ, tạo điều kiện làm việc cho chị để có thu nhập, tiện việc đi lại và chữa chị cho chồng.

Gia đình gồm, chồng chị bị tai biến và liệt vĩnh viễn, 2 con, mẹ già (86 tuổi) mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương tạp vụ ít ỏi của chị. Nhận món quà do Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng, chị Nhiều xúc động không nói lên lời khi được vị lãnh đạo Tổng LĐLĐVN đến tận nhà động viên đoàn viên.

Tổng LĐLĐVN Chủ tịch Bùi Văn Cường tới thăm và tặng quà cho chị Trần Thị Phương Thảo (tổ 5, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên) - đoàn viên Trung tâm y tế xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Chị Thảo mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 2, cứ 20 ngày một lần, chị Thảo lại một mình xuống Bệnh viện K2 Tân Triều (Hà Nội) truyền hoá chất. Chồng chị ở nhà chăm hai con nhỏ, một cháu học lớp 4, một cháu học mẫu giáo lớn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, lãnh đạo cơ quan và CĐ có ý kiến giao cho chị việc nhẹ nhàng để chị có thể đảm đương, duy trì được.

Chị Thảo cho biết: “ Việc điều trị hết khoảng 1 tỷ đồng phẫu thuật, điều trị do trường hợp ung thư của tôi vào thể hiếm gặp nên phải dùng thuốc nước ngoài, bảo hiểm chi trả 5%. Có được đồng nào, vợ chồng đều dành cho việc điều trị bệnh nên không thể có vốn liếng làm ăn gì. Hiện, gia đình tôi đang ở nhờ nhà bác, với thu nhập ít ỏi của vợ chồng, chẳng biết khi nào mới có chỗ ở đàng hoàng cho các con”.

Chị Thảo rất bất ngờ được Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới thăm, chị Thảo xúc động: Tổ chức công đoàn vẫn thường xuyên quan tâm, động viên thăm hỏi để tôi sớm bình phục nhưng chưa khi nào tôi nghĩ có ngày lãnh đạo cao nhất của Tổng LĐLĐ Việt Nam lại đến thăm và tặng quà cho mình”

003. LÊ HOÀNG/ Công an tỉnh Điện Biên đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba// Công an nhân dân.- Số 4550.- Ngày 10/1/2018 - Tr.3

Sáng 9/1, Công an tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (10/1/1953 - 10/1/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an tỉnh Điện Biên. Trong suốt chiều dài lịch sử, lực lượng Công an Điện Biên luôn quán triệt sâu sắc, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy; tận tụy, dũng cảm, đem hết sức lực, tài trí và tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp liên tục tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ANQG và tội phạm hình sự nguy hiểm, đã kiềm chế, đẩy lùi, làm giảm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, góp phần bảo đảm TTATXH trên địa bàn, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Sơn đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống của Công an tỉnh Điện Biên; đồng chí Mùa A Sơn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó giám đốc Công an tỉnh.

004. NGUYỄN VĂN ĐÔNG/ Coi trọng huấn luyện chuyên sâu, sát đối tượng// Quân khu 2, số 977, kỳ 3 tháng 1/2018 - Tr.6

Lữ đoàn 82 đóng quân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) – vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh. Trên cơ sở xác định rõ một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và đạt được những kết quả vững chắc.

Trong năm 2017, Lữ đoàn 82 tiếp tục tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ và chuyên sâu, bảo đảm phù hợp, sát với từng đối tượng, địa bàn tác chiến; coi trọng huấn luyện bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật của trong biên chế, giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng hiệp đồng quân, binh chủng gắn với hoạt động của các lực lượng trong KVPT...

Xác định cán bộ là gốc, là yếu tố quan trọng quyết định thành công trong công tác huấn luyện, Lữ đoàn đã duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện cho sĩ quan các cấp, hoàn thành tốt về nội dung, thời gian huấn luyện. Hiện, cán bộ các cấp nắm chắc nội dung, thuần thục về tổ chức và phương pháp huấn luyện, biết tổ chức và điều hành huấn luyện theo đúng quy định.

Đối với hạ sĩ quan chỉ huy, các đơn vị trong lữ đoàn đã tổ chức 2 đợt tập huấn với 21 lớp cho hơn 500 lượt cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới, cán bộ tiểu (khẩu) đội trưởng bộ binh và binh chủng. Đối tượng nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đơn vị tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch 4 ngày/tháng, tập trung huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1; chiến thuật từng người, tổ bộ binh trong chiến đấu; luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị... và bồi dưỡng các nội dung theo từng chuyên ngành...

Đặc biệt, với chiến sĩ phân đội, quá trình huấn luyện, các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng, xây dựng bản lĩnh, ý chí, quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tập trung giáo dục các bài chính trị cơ bản theo tài liệu giáo dục chính trị chiến sĩ mới và tài liệu giáo dục cho HSQ- BS, kết hợp huấn luyện các chuyên đề cho các đối tượng theo đúng quy định. Qua kiểm tra đánh giá chất lượng 100% đạt yêu cầu, có trên 84,5 % khá, giỏi. Mọi quân nhân đều được huấn luyện đủ các nội dung của Điều lệnh quản lý bộ đội, Điều lệnh đội ngũ; thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian huấn luyện thể lực, kết hợp chặt chẽ với huấn luyện chính khóa với huấn luyện, rèn luyện ngoại khóa. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên hậu cần về tổ chức chỉ huy, chỉ đạo và quản lý để nâng cao trình độ SSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chiến sĩ phân đội học đủ nội dung kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương hỏa tuyến, đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm, mắc tăng võng, làm lán âm, ăn ở dã ngoại; bộ đội đã biết tự băng bó khi bị thương, đảm bảo vệ sinh, bí mật, sát thực tế chiến đấu. Ngoài ra, các đơn vị quan tâm huấn luyện cho bộ đội nắm chắc các nội dung cơ bản của điều lệ công tác kỹ thuật, công tác tham mưu kỹ thuật theo chuyên ngành, hiểu và thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động 50.

Ở đơn vị bộ binh, các đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình phù hợp với đối tượng. Trong đó, đơn vị tập trung vào huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở phục vụ cho huấn luyện chiến thuật, chú trọng các môn có tiếng nổ, tổ chức kiểm tra đánh giá đúng thực chất, đúng giáo trình; tổ chức huấn luyện thực hành ăn ở dã ngoại kết hợp huấn luyện chiến thuật thơ từng đề mục, chú trọng rèn luyện bộ đội thông qua các hình thức tập chiến thuật cấp đại đội, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, với các cung chặng hành quân từ 25- 30 km, qua nhiều địa hình phức tạp; tổ chức huấn luyện đêm các nội dung kỹ thuật, chiến thuật theo đúng kế hoạch, sát nhiệm vụ, tình hình đơn vị và địa bàn đóng quân.

Còn đối với các đơn vị binh chủng, ngành, bên cạnh những nội dung huấn luyện chung, các đơn vị coi trọng huấn luyện, kiểm tra nội dung chuyên ngành. Đơn vị Phòng không, tổ chức huấn luyện thành thạo binh khí, thao tác các loại súng máy phòng không được trang bị, có hiểu biết về địch trên không, thực hành phát hiện và đánh bại các loại tên lửa có cánh, máy bay bay thấp, mục tiêu mặt đất, mặt nước. Đơn vị Pháo binh, huấn luyện thành thạo về binh khí, thao tác các loại pháo cối và các loại phương tiện khí tài khác hiện có, nắm vững thuần thực chức trách nhiệm vụ được giao, biết và làm được từ 1 – 2 chức trách khác trong khẩu đội, tiểu đội. Đơn vị Công binh, bộ đội được huấn luyện nắm vững và thuần thực kỹ thuật cầu đường, công sự ngụy trang, sở chỉ huy, vật cản và vượt sông. Bộ đội Thông tin, tập trung huấn luyện nâng cao năng lực cho đội ngũ báo vụ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, để bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống, thuần thực theo nhiệm vụ và theo phương án. Bộ đội Trinh sát được huấn luyện thuần thực nghiệp vụ trinh sát, tập trung huấn luyện các biện pháp trinh sát, tổng hợp xử lý các tin tức chính xác, kỹ thuật tiềm nhập khắc phục vật cản, sử dụng bản đồ địa bàn, cách vẽ bản đồ, cách sử dụng bố trí mìn, điều tra bám nắm địch, giải thoát con tin, bảo vệ mục tiêu, đánh chiếm lại mục tiêu.

Với nhiều nội dung, giải pháp phù hợp mang tính đột phá từ quá trình tổ chức chuẩn bị đến thực hành huấn luyện, Lữ đoàn luôn vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, bảo đảm đồng bộ và chuyên sâu, sát với đối tượng, địa hình tác chiến và nhiệm vụ đơn vị. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 85,8 % đạt khá, giỏi.

005. TRẦN HUY - VIẾT PHÙNG/ Trao quà xuân sớm, góp Tết sum vầy// Công an nhân dân, Số 4560, Ngày 20/1/2018, Tr. 7

Thông qua Báo CAND, Agribank ủng hộ đồng bào nghèo 400 triệu đồng; trong đó tỉnh Điện Biên: 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

5h30 ngày 17-1, từ trung tâm huyện Tuần Giáo, chúng tôi đến với xã Pú Xi (Tuần Giáo). Quãng đường 60 kilômét dẫn đến Pú Xi trở nên dài hơn khi trên đường xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá. Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo cùng đi với chúng tôi giới thiệu khá tỉ mỉ về đặc điểm, tình hình cuộc sống của bà con ở đây. Pú Xi là một trong những xã khó khăn nhất của huyện. Địa hình hiểm trở, thời tiết diễn biến bất thường. Ngày nắng đường đi đã khó, tiết trời đổ mưa, đường trơn trượt khiến ô tô khó có thể lên được với trung tâm xã. Những phần quà mà đoàn công tác trao tặng chính là sự chia sẻ tới bà con. Bà con có thêm tiền mua áo, mua gạo khi dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

11h30, mặt trời dần tròn trên đầu người. Con sông Nậm Mực chảy qua địa bàn nằm bên dưới vực thật trong xanh. Khoảng sân phía trước UBND xã Pú Xi có đông bà con đến từ các bản Hua Mùn, Pú Xi II, Hua Mực I, Thảm Táng v.v... Anh Lò Văn Thang, Chủ tịch UBND xã đón chúng tôi bằng cái bắt tay rất chặt. Anh hồ hởi cho biết, bà con ở các bản thuộc diện gia đình chính sách, nghèo khó đã có mặt đầy đủ ở đây. Pú Xi là xã được tách ra từ xã Mường Mùn và thành lập vào tháng 1-6-2013. Hiện xã có 10 bản, với 571 hộ, 3.064 nhân khẩu. Bà con dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái là chủ yếu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, với trên 79%. “Bà con nhận quà Tết vui lắm. Ai cũng muốn nói lời cảm ơn tới cán bộ cả!”, đồng chí Chủ tịch UBND xã bảo vậy. Ở đây, 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng – món quà do Agribank tài trợ được đoàn công tác chuyển trực tiếp tới bà con.

13h, với sự trợ giúp cán bộ và người dân xã Pú Xi những điểm sinh lầy, ở “voi” đã được khắc phục tạm thời. Chúng tôi men theo con đường cua tay áo đến với UBND xã Mường Mùn. Giống Pú Xi, Mường Mùn cũng là xã thuộc diện khó khăn của huyện Tuần Giáo. Ông Lò Văn Một, người dân tộc Khơ Mú, ở bản Huổi Lốt không nhớ tuổi của mình. Ông đáp lời tôi bằng giọng lơ lớ. Ông đã bị tật ở tay, chân từ nhỏ. Với bàn tay chỉ có 3 ngón, ốm đau triền miên nên ông gặp nhiều khó khăn trong cuộc. Đến xã ngày hôm nay, ngoài ông Một ra còn có 29 trường hợp khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Sau khi trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) tới bà con Mường Mùn, chúng tôi tiếp tục vượt qua quãng đường dài 20km để tới xã Pú Nhung vào lúc 17h20. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Pú Nhung. Pú Nhung giờ như khoác một tấm áo choàng mới, hệ thống cơ sở hạ tầng: điện – đường – trường – trạm không ngừng được xây cất. Sức sống của các bản làng không ngừng vươn xa dẫu phía trước còn nhiều khó khăn.

Anh Sùng Dũng Phía, Chủ tịch UBND xã sinh ra và lớn lên ở Pú Nhung. Anh Phía chia sẻ, Pú Nhung là xã vùng cao của huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Xã có 10 bản (759 hộ với 3.477 nhân khẩu). Bà con người Mông chiếm hơn 98% dân số. Và nơi đây chính là quê hương của Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính. Cũng theo đại diện chính quyền xã Pú Nhung, trong những năm qua, bên cạnh việc tích cực lao động sản xuất, khai hoang, mở rộng diện tích trồng cây lúa bậc thang, tăng gia, ổn định sản xuất, người dân xã Pú Nhung không ngừng tham gia thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ An ninh Tổ quốc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng ban Báo Điện tử CAND sau khi chia sẻ qua về chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Mậu Tuất 2018 của Báo, cũng như thăm hỏi cuộc sống bà con, thay mặt đoàn công tác, tận tay trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng – quà do Agribank tài trợ tới 30 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần. Những phần quà gửi tặng bà con Tuần Giáo chan chứa tình cảm và sự sẻ chia. Lên xe trở về xuôi, chúng tôi thấy thật ấm lòng khi món quà xuân trao tặng được đón nhận bằng sự trân trọng và tình người ấm áp.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện Tuần Giáo cũng đã trao tặng 100 suất quà gồm quần áo, đồ dùng cá nhân... tới đồng bào nghèo trên địa bàn huyện.

006. XUÂN TIẾN - HẢI AN/ Động đất 3,9 độ richter tại Điện Biên// Báo Gia đình và xã hội.- Số 4.- Ngày 9/1/2018 - Tr.15

Vào lúc 3 giờ 14 phút ngày 8/1 (theo giờ Hà Nội), địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra trận động đất với cường độ 3,9 độ richter.

Đây là trận động đất xảy ra đầu tiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2018. Trước đó, trong năm 2017, địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 trận động đất tại địa bàn các huyện Điện Biên, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay với cường độ dao động khác nhau từ 2,1 đến 3,9 độ richter.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết: Tâm chấn trận động đất được xác định tại tọa độ 21,409 độ vĩ Bắc; 103,309 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, dư chấn kéo dài trong khoảng thời gian 3 giây. Vị trí này trận động đất được xác định nằm trên khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Tại thời điểm xảy ra động đất, người dân khu vực lòng chảo Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ cảm nhận rất rõ sự rung lắc nhà cửa và các đồ đạc, vật dụng trong gia đình. Cảm nhận rõ sự rung lắc do dư chấn động đất gây ra, nhiều người dân đã giật mình thức giấc trong đêm và hoảng hốt chạy ra khỏi nhà.

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tỉnh Điện Biên nằm trong khu vực Tây Bắc, nơi có hai dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên - Lai Châu và Sông Mã - Sơn La nên việc xảy ra động đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên là điều bình thường, xảy ra hằng năm.

Với cường độ và dư chấn như vậy, trận động đất này không có thiệt hại về nhà cửa, các công trình xây dựng trên địa bàn.

007. ĐỖ HÙNG/ Giảm nghèo bền vững ở Điện Biên: Hoàn thành mục tiêu đề ra// Báo Kinh tế nông thôn.- Số 1.- Ngày 5/1/2018 - Tr.7

Năm 2017, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Điện Biên thực hiện giảm nghèo bền vững và đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh xung quanh vấn đề này.

Thưa ông, ông có thể khái quát vài nét về kết quả công tác giảm nghèo của tỉnh trong năm 2017?

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, sự ủng hộ, hỗ trợ của các tập đoàn, tổng công ty và một số tỉnh, thành phố trong nước, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả các hoạt động được nâng lên; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng tôi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Các chính sách an sinh xã hội cơ bản đáp ứng khá toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin và truyền thông, góp phần quan trọng nâng cao mức sống, thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân.

Bên cạnh đó, mục tiêu xóa đói giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình giảm nghèo bước đầu thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức.

Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Điện Biên giảm từ 44,82% năm 2016 xuống còn 41,64% năm 2017 (giảm 3,18%). Kết quả giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đâu là những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của công tác giảm nghèo tại Điện Biên trong năm qua, thưa ông?

Những tồn tại của chương trình là kết quả xóa đói giảm nghèo chưa thực sự bền vững, các hộ nghèo chủ yếu là thuần nông, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; thiên tai khó lường dẫn đến tỷ lệ phát sinh nghèo và tái nghèo giảm chậm.

Chênh lệch thu nhập giữa các hộ, nhóm hộ, các vùng, các dân tộc vẫn còn cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố gia tăng khoảng cách. Tình trạng thiếu đất canh tác nông nghiệp còn tồn tại ở nhiều vùng. Các điều kiện khó khăn hội tụ ở người nghèo nhiều nên khó khắc phục ngay, người nghèo còn rất lúng túng để tự lựa chọn phương thức thoát nghèo.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trong những năm qua bố trí còn thấp, ngân sách tỉnh hạn hẹp, việc huy động các nguồn lực khác trên địa bàn hạn chế.

Các văn bản của các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ban hành chậm, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cụ thể: Ngày 19/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, trong khi các dự án dự kiến bố trí vốn khởi công mới phải thực hiện trước 31/10 hàng năm, gây khó khăn cho địa phương khi triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển.

Các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn các dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ban hành muộn, với các nội dung, mức chi yêu cầu phải thông qua HĐND tỉnh làm cho việc triển khai các dự án này chậm, kết quả giải ngân thấp. Do đặc thù của tỉnh miền núi chậm phát triển, các dự án nhóm C quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh không đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 nên việc thực hiện các thủ tục về thẩm định chủ trương đầu tư gặp khó khăn.

Ông có kiến nghị, đề xuất gì với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương?

Chính phủ, ngành chức năng cần điều chỉnh chính sách để tiết kiệm nguồn lực, giảm bớt chính sách trợ cấp cho không, chính sách hỗ trợ nhỏ lẻ tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại và tốn kém chi phí triển khai thực hiện (như: chính sách hỗ trợ tiền điện, chính sách hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg...).

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ điều chỉnh các tiêu chí dự án nhóm C quy mô nhỏ theo hướng chỉ quy định về tiêu chí tổng mức đầu tư. Về nguồn vốn năm 2017 đã được giao, do các dự án nhóm C quy mô nhỏ phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Nghị định 161/2016/NĐ-CP gây khó khăn cho việc thẩm định, phê duyệt; đề nghị cho phép gia hạn thời gian quyết định đầu tư các dự án dự kiến bố trí vốn khởi công mới năm 2018 đến trước 31/12/2017 (theo quy định trước là 31/10 hàng năm).

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 của tỉnh Điện Biên là 326.114 triệu đồng, trong đó nguồn vốn sự nghiệp là 98.827 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển là 227.287 triệu đồng.

Xin cảm ơn ông!

008. VĂN HÙNG/ Huyện Tuần Giáo - Điện Biên: Giảm nghèo từ nội lực// Kinh tế nông thôn.- Số 1.- Ngày 5/1/2018 - Tr.10

Tuần Giáo là huyện miền núi - cửa ngõ phía Nam của tỉnh Điện Biên, địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Phát huy khối đại đoàn kết

toàn dân tộc, Tuần Giáo tận dụng những thuận lợi của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với ông Mùa Va Hồ, Phó chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo xung quanh vấn đề này.

Xin ông cho biết đôi nét tình hình kinh tế - xã hội huyện thời gian qua?

Thời gian qua, mặc dù kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn do đặc điểm địa hình miền núi, giao thông đi lại khó khăn dẫn đến việc lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ còn hạn chế; thời tiết diễn biến bất thường; giá vật tư, phân bón tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân nhưng huyện vẫn chỉ đạo các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên các lĩnh vực để khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, huyện đã tập trung cho lĩnh vực chủ đạo là sản xuất nông, lâm nghiệp bằng cách tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi những giống mới cho năng suất, chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ kịp thời và xây dựng các mô hình trồng trọt, thủy sản hiệu quả cao để làm mẫu. Cụ thể, huyện đã tổ chức 26 lớp tập huấn quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao năng lực cho 1.291 người là cán bộ khuyến nông xã, trưởng bản và các hộ nông dân tại 19 xã, thị trấn. Xây dựng mô hình trồng 14ha bưởi da xanh tại 3 xã: Quài Nưa, Mùn Chung, Rạng Đông và 4,5ha na tại 2 xã Mùn Chung, Rạng Đông. Mở 8 lớp tập huấn kỹ thuật trồng ngô mới cho 620 lượt người tại các xã: Phình Sáng, Rạng Đông, Pú Nhung và Tỏa Tình... Tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo “Đề án 1956” với 964/930 học viên.

Năm 2017, tổng sản lượng lương thực của huyện là 36.630,5 tấn, đạt 102,1% kế hoạch, tăng 741,2 tấn so với cùng kỳ năm trước. Các cây công nghiệp ngắn ngày và lâu năm đều tăng về diện tích so với cùng kỳ năm trước.

Về chăn nuôi, hết năm 2017, đàn trâu có 21.415 con, đạt 100,3%, tăng 695 con so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 8.023 con, tăng 448 con so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 62.450 con, tăng 3.100 con so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm 759.800 con, tăng 50.906 con.

Vấn đề giảm nghèo đã được huyện quan tâm ra sao, thưa ông?

Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được ưu tiên và quan tâm hàng đầu. Hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng - vật nuôi để vươn lên thoát nghèo... Huyện cũng lồng ghép các chương trình định canh, định cư để từ đó người dân có đời sống ổn định lâu dài và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, dự án có liên quan đến giảm nghèo nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2016 trên địa bàn huyện xét theo tiêu chí nghèo đa chiều là 52,3%, tỷ lệ hộ nghèo của Tuần Giáo giảm bình quân 4%/năm.

Năm 2018, huyện sẽ tập trung vào những giải pháp gì để tiếp tục đưa kinh tế - xã hội phát triển bền vững, thưa ông?

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ, nhằm tích cực thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực vào phát triển ổn định kinh tế xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng. Gắn phát triển kinh tế với chăm lo phát triển các mặt xã hội; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực... đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Xin cảm ơn ông!

Đến hết năm 2017, huyện Tuần Giáo có: 05 xã đạt 10 tiêu chí trở lên (trong đó có xã Quài Tở đạt 13 tiêu chí); 12 xã đạt 5-10 tiêu chí và 01 xã đạt 4 tiêu chí.

009. NGỌC BÍCH/ Ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND Huyện Điện Biên Đông: Đặt trong chương trình tổng thể, giảm nghèo đạt mục tiêu// Kinh tế nông thôn.- số 1.- ngày 5/1/2018 - Tr.12

Những năm qua, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả ghi nhận. Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông xung quanh vấn đề này.

Xin ông cho biết một vài nét về công tác giảm nghèo trên địa bàn trong thời gian qua?

Huyện Điện Biên Đông xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng và được đặt trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Vì vậy, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã tích cực triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và thu được kết quả quan trọng.

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 57,83% cuối năm 2011 xuống còn 38,53% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 4,83%. Hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Điện Biên Đông còn 60,76%, giảm 5,58% so đầu năm 2017.

Trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, huyện Điện Biên Đông đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất: Phải xác định xóa đói, giảm nghèo là một trong những chính sách ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo phải đúng trọng tâm, trọng điểm; về chỉ đạo, phải quyết liệt, biết khối lượng công việc, lực lượng thực hiện, thời hạn hoàn thành; về chủ trì, phải gương mẫu, tận tụy, sâu sát, dân chủ, sáng tạo nhưng đúng pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai: Xây dựng lộ trình thực hiện các chính sách, các biện pháp đột phá, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Phải tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, gắn với đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn. Đây là một trong những giải pháp tích cực có tác động rất lớn đối với công tác xóa đói, giảm nghèo.

Thứ ba: Phân đầu thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững thông qua việc đẩy mạnh các chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các chương trình hỗ trợ sản xuất và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc thể mạnh của huyện.

Thứ tư: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không thất thoát; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí của chương trình không đúng mục đích, không có hiệu quả.

Thứ năm: Hằng năm đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo; kịp thời khắc phục những yếu kém, tồn tại để tổ chức thực hiện tốt hơn cho những năm tiếp theo.

Vậy đâu là những khó khăn trong công tác giảm nghèo tại địa phương, thưa ông?

Điện Biên Đông là một huyện miền núi, diện tích rộng, dân cư sống phân tán, nằm cách xa các trung tâm, giao thông không thuận lợi... Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhìn chung còn yếu kém, chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực không đồng đều; tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn cao; tỷ lệ hộ nghèo cao và không đồng đều giữa các xã trong huyện.

Là một huyện nghèo nên nguồn lực huy động tại chỗ cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, phụ thuộc vào ngân sách Trung ương cấp và tỉnh giao. Bên cạnh đó, giá cả biến động, thiên tai, thời tiết và dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp... làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư sản xuất kinh doanh, chăn nuôi và trồng trọt của các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư.

Còn nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp, làm phát sinh tư tưởng ỷ lại của bản thân người nghèo; có xu hướng một số cơ sở và người dân không muốn thoát nghèo để được hỗ trợ...

Để công tác giảm nghèo đạt mục tiêu và hạn chế tái nghèo, xin ông cho biết, thời gian tới, địa phương ưu tiên, tập trung thực hiện những giải pháp gì?

Chúng tôi sẽ tập trung phát triển chăn nuôi gia súc lớn gắn với thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng giá trị ngành chăn nuôi. Các xã, thị trấn quy hoạch vùng chăn thả, vùng trồng cỏ theo đúng quy hoạch phát triển. Trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi, chủ động nguồn thức ăn, từng bước thay đổi tập quán thả rông gia súc, góp phần quản lý tốt đàn gia súc. Tận dụng tối đa diện tích đất nhỏ lẻ, manh mún, ven sông suối, ao, hồ; đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Duy trì tăng trưởng đàn gia súc trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tăng trưởng cơ học thông qua các chương trình dự án, bằng hình thức hỗ trợ trực tiếp về con giống...

Đồng thời tiếp tục thực hiện vận động nhân dân khai hoang ruộng nước. Hàng năm phân đầu tăng độ che phủ rừng 1%/năm trong đó tập trung khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tái sinh rừng...

Xin cảm ơn ông!

010. T.DŨNG/ Quảng bá du lịch Điện Biên tại Hà Nội// Văn hóa.- Số 3047.- Ngày 19/1/2018 - Tr.6

Từ ngày 19 đến 21.1, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức giới thiệu văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội với nhiều hoạt động hấp dẫn. Theo đó, chương trình sẽ bao gồm hai hoạt động chính là hoạt động giao lưu văn hóa với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của các dân tộc tỉnh Điện Biên; hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch Điện Biên với nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 20.1 tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, tượng đài Lý Thái Tổ. Các hoạt động nằm trong chương trình này sẽ phản ánh, giới thiệu các đặc trưng về phong tục tập quán, văn hóa, ẩm thực, danh lam, thắng cảnh, tiềm năng thế mạnh của du lịch Điện Biên. Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức buổi gặp mặt giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch Điện Biên với đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Điện Biên sẽ trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp để xây dựng các chương trình liên kết hợp tác để đưa đón khách du lịch Hà Nội lên tham quan du lịch tại Điện Biên và ngược lại; giới thiệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch Điện Biên. Đặc biệt là giới thiệu, tuyên truyền về lễ hội Hoa Ban năm 2018.

011. Tôn vinh vẻ đẹp hoa anh đào// Nhân dân.- số 22738.- Ngày 7/1/2018 - Tr.1

Ngày 6-1, tại Đảo Hoa (xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc sự kiện Hoa Anh đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2018.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2018); tôn vinh vẻ đẹp và ý nghĩa của hoa anh đào, nhằm quảng bá, phát huy tiềm năng du lịch của tỉnh. Chương trình có nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, lịch sử, con người Nhật Bản và văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên; tham quan Đảo Hoa, bản văn hóa Che Cẩn và di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên; trưng bày ảnh đẹp về hoa anh đào, hoa ban, về thiên nhiên, đất nước, con người Nhật Bản và tỉnh Điện Biên...

012. TRẦN HOÀNG HOÀNG/ Đánh thức “mỏ vàng” văn hóa dân gian// Quân đội nhân dân.- Số 20392.- Ngày 8/1/2018 - Tr.5

Không ít người cho rằng, văn hóa dân gian là những giá trị xưa cũ, khó có thể ứng dụng vào cuộc sống trong thời buổi toàn cầu hóa. Song, nhiều cá nhân và tổ chức tâm huyết đang ra sức nghiên cứu văn hóa dân gian theo chiều sâu, tìm ra những khía cạnh hợp lý để ứng dụng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho những vùng đất còn nhiều gian khó.

Chuyển hướng nghiên cứu

Nhân lực nghiên cứu văn hóa dân gian từ trước đến nay cơ bản gồm có nghệ nhân người dân tộc thiểu số và các nhà nghiên cứu người Việt. Có một thực tế là các

nhà nghiên cứu đầu sao cũng là người đứng bên ngoài đời sống văn hóa dân gian nên việc sử dụng lý thuyết nghiên cứu đôi khi lại không ăn nhập với thực tế... Với các nghệ nhân biết tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán bà con nhưng hạn chế là không nắm vững cách thức sắp xếp tư liệu, không biết sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học nên không có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu, giá trị.

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã tích cực mở các lớp tập huấn, trại viết cho nghệ nhân dân gian tại các địa phương, hỗ trợ các nghệ nhân xuất bản công trình nghiên cứu. Trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú Lương Thị Đại (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2016, cho biết: “Nhờ có hiểu biết về chữ Thái cổ mà chúng tôi đã sưu tầm tư liệu về người Thái Đen với tâm niệm không thể để di sản của cha ông bị mai một. Nhờ các lớp tập huấn, trại viết, chúng tôi được các nhà khoa học đầu ngành hướng dẫn xử lý tư liệu, xuất bản được 14 công trình. Hầu hết công trình của chúng tôi đã được ngành văn hóa tỉnh Điện Biên tham khảo, nổi bật là việc phục dựng Lễ hội xên mường”.

Tính đến nay, riêng 1.000 hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn gần 4.000 công trình, trong đó 2.500 công trình đã được xuất bản. Nội dung các công trình khá công phu và đa dạng, không bỏ sót bất cứ tộc người nào. Về định hướng của nghiên cứu văn hóa dân gian thời gian tới, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sưu tầm, trên cơ sở hàng nghìn công trình đã tích lũy được sẽ nghiên cứu chuyên sâu, cố gắng ứng dụng vào giải quyết những vấn đề đời sống xã hội tại địa phương.

Cần biết khai thác "mỏ vàng" văn hóa dân gian

Trước đây, nếu ngành văn hóa địa phương xin kinh phí để phục dựng một điệu múa cổ, một lễ hội dân gian thường sẽ bị lãnh đạo địa phương... từ chối. Điều này cũng dễ hiểu vì văn hóa dân gian không sinh ra vật chất, trong khi còn nhiều việc cấp bách cần giải quyết. Bây giờ, ở một số nơi, các cấp chính quyền đã có nhận thức văn hóa dân gian không phải là gánh nặng mà còn có thể trở thành “mỏ vàng” cho địa phương. Một ví dụ đó là đền Ông Hoàng Bảy Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) năm 2016 thu về 33 tỷ đồng, trong khi thu ngân sách của cả huyện trong cùng năm chưa đến 70 tỷ đồng.

Hiện nay, Viện Nghiên cứu ứng dụng văn nghệ dân gian Việt Nam (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) đang tư vấn cho huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) làm du lịch văn hóa. Theo đó, địa phương sẽ thống kê những ngày lễ tại các hộ gia đình, thông báo cho công ty du lịch, khách du lịch gần xa đến để hòa mình vào ngày lễ thực sự chứ không phải là trích đoạn được tái dựng. Cách làm này kỳ vọng sẽ giúp khách du lịch đến với huyện Vân Hồ nhiều hơn, góp phần tăng nguồn thu cho địa phương còn nhiều khó khăn.

TS Trần Hữu Sơn, Phó chủ tịch thường trực Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn nghệ dân gian Việt Nam, cho biết: “Nghiên cứu ứng dụng văn hóa dân gian để biến thành sản phẩm du lịch và giải quyết vấn đề an sinh xã hội là xu hướng thịnh hành trên thế giới, song vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam. Để việc ứng dụng đi vào thực chất, cần giải quyết tốt một vài vướng mắc,

như: Cơ chế chính sách để các nhà khoa học làm việc hiệu quả; xây dựng giáo trình giảng dạy tại các trường đại học; liên kết nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch...”.

Là một quốc gia có bề dày văn hóa lịch sử, đa dạng tộc người nên “địa” ứng dụng nghiên cứu văn hóa dân gian còn rất lớn. Nỗ lực của các nhà khoa học, nghệ nhân rất đáng quý nhưng sẽ khó đẩy nhanh tiến độ, lan tỏa rộng khắp nếu không có được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều các cơ quan chức năng với một nhận thức mới mẻ về việc ứng dụng văn hóa dân gian.

013.BẢO KHÁNH/ Bảo tồn phát huy thể thao dân tộc ở Tủa Chùa// Thể thao.- Số 06.- Ngày 19/1/2018 - Tr.7

Huyện Tủa Chùa có nhiều dân tộc thiểu số: Mông, Thái, Khơ Mú, Dao, Phù Lá, Kháng, Hoa... Nhiều năm qua, các hoạt động thể thao trong đó có các môn thể thao dân tộc góp phần mang lại đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Vào dịp lễ tết, các thôn bản thường tổ chức vui chơi các môn thể thao dân tộc, đón chào năm mới và tạo không khí vui tươi, đời sống văn hóa tinh thần trong dịp tết cổ truyền.

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện Tủa Chùa lần thứ 9 diễn ra trong tháng 11/2017 tại sân vận động trung tâm huyện đã thu hút hơn 1.000 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc... tham gia thi đấu 12 môn. Trong đó, nhiều môn thể thao dân tộc: Ném còn, đánh tù lu, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo... Chị Vàng Thị Muối, dân tộc Dao, cán bộ văn hóa xã Huổi Sớ, Trưởng đoàn VĐV của xã cho biết: Các môn thể thao dân tộc được đồng bào dân tộc Dao trong xã duy trì và phát triển. Mỗi dịp tết đến xuân về các thôn, bản thường tổ chức thi đấu giao lưu kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ. Các môn thể thao này mang tính cộng đồng cao, ai cũng có thể tham gia. Công tác tổ chức, chi phí cơ sở vật chất cũng đơn giản, tiết kiệm phù hợp với điều kiện sống, môi trường tự nhiên của địa phương, sở thích của đa số người dân. Không cầu kỳ về sân bãi, chi phí dụng cụ tập luyện như các môn thể thao hiện đại. Trên những mảnh ruộng bậc thang sau mùa gặt sẽ là sân chơi, bãi tập cho người dân chơi tù lu, đẩy gậy, bắn nỏ và đá bóng. Vì thế, dù là địa phương xa trung tâm huyện, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đoàn xã Huổi Sớ có 22 VĐV tham gia thi đấu 5 môn thể thao dân tộc: Kéo co, tung còn, bắn nỏ, đẩy gậy, chạy việt dã tại Đại hội TDTT huyện vừa qua. Anh Giàng A Trờ, Bí thư đoàn xã, Trưởng đoàn VĐV xã Tả Phìn, cho biết: Tại Đại hội TDTT huyện lần thứ 9 xã có 37 VĐV tham gia 7/12 môn, trong đó chủ yếu các môn thể thao dân tộc; thế mạnh của xã là đánh tù lu, đẩy gậy. VĐV Mùa A Sớ của xã nhiều lần đạt huy chương vàng cá nhân hạng 70kg môn đẩy gậy tại đại hội TDTT cấp tỉnh. Cũng theo anh Giàng A Trờ, ngoài những dịp thi đấu giao lưu tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc cấp huyện; đại hội TDTT cấp huyện các môn thể thao dân tộc cũng được các thôn, bản tổ chức vui chơi, thi đấu giao lưu vào dịp tết cổ truyền dân tộc Mông, tết nguyên đán, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn xã. Hoạt động này được nhân dân ủng hộ tham gia tích cực, nó đem lại đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tăng cường giao lưu, sự đoàn kết giữa các thôn, bản.

Đại hội TDTT cấp huyện được tổ chức 5 năm 1 lần, ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc cấp huyện được tổ chức 5 năm 2 lần là dịp giúp đồng bào các dân tộc thiểu số bảo tồn phát huy giá trị thể thao dân tộc, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân được tham gia hoạt động thể thao, rèn luyện thân thể, khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội. Là dịp người dân ở cộng đồng dân cư giao lưu, chia sẻ, bảo tồn các môn thể thao dân tộc.

014. PHƯƠNG HÀ/ Đón Tết nơi ngã ba biên giới// Tuần Tin tức.- Số 1.- Ngày 2/1/2018 - Tr.6

Khởi hành từ Hà Nội, sau gần hơn 10 tiếng đồng hồ rờn rã trên ô tô, đoàn chúng tôi mới có mặt ở thành phố Điện Biên Phủ. Chỉ ăn vội bát phở cho đỡ đói, đoàn lại vội vã lên xe, đi vào Mường Nhé, rồi lên Sín Thầu để kịp đón Tết Hồ Sự Chà với bà con Hà Nhì miền biên viễn.

Tâm trạng uể oải của chuyến hành trình dài, dần được thay thế bằng tâm trạng háo hức. Háo hức không chỉ bởi chúng tôi sắp có mặt kịp thời để đón Tết mừng năm mới với bà con Hà Nhì ở Sín Thầu, mà còn bởi vẻ đẹp hút hồn dọc tuyến đường lên vùng ngã ba biên giới.

Giữa cảnh sắc hùng vĩ của núi non hai bên đường, giữa màu xanh ngút ngàn của cây rừng, là màu vàng rực của hoa dã quỳ, loài cúc dại mọc tự nhiên bất cứ nơi nào có thể, bên hàng rào, bên bờ suối, trên triền đồi và ở hai bên đường quốc lộ... Có lẽ vì mê mải với cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, mà hành trình của chúng tôi dường như được rút ngắn hơn, mọi người cũng cảm thấy đỡ mệt.

Trải qua hơn 20 tiếng đồng hồ rờn rã, vượt qua chặng đường dài gần 800 km, đoàn chúng tôi mới có mặt tại nhà nghệ nhân Pờ Dăn Xinh, ở bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu. Đón chúng tôi với những cái bắt tay thật chặt, ông Pờ Dăn Xinh hồ hởi nói: Các nhà báo từ Hà Nội lên đây để đón Tết với người Hà Nhì là quý hóa lắm rồi...”.

Theo truyền thống, Tết Hồ Sự Chà của người Hà Nhì được tổ chức sớm hơn Tết Nguyên đán của người miền xuôi. Nghệ nhân Pờ Dăn Xinh cho biết, người Hà Nhì đón Hồ Sự Chà, cũng giống như người Việt đón Tết Nguyên đán. Thường là vào khoảng tháng 12 dương lịch, khi mùa màng đã xong xuôi, người Hà Nhì lựa chọn ngày Thìn (ngày con Rồng) đẹp nhất trong tháng để làm lễ mừng năm mới, mừng mùa màng bội thu, và cầu mong cho một năm mới mọi điều tốt lành, may mắn.

Trong lúc chờ chủ nhà dọn bữa cơm tất niên, chúng tôi tranh thủ dạo một vòng quanh bản Tả Kố Khừ. Bản nhỏ nằm ngay vùng ngã ba biên giới, nhưng lại mang đến cho du khách một cảm giác nhẹ nhàng, thanh bình, cái cảm giác không dễ gì có được khi ở Hà Nội. Từng đám trẻ nhỏ nô đùa trước cửa nhà, còn người lớn thì ai nấy bận dọn nhà dọn cửa, nghiền bột làm bánh, chuẩn bị mỗ lợn... Người nào đi làm ăn xa cũng tranh thủ về nhà trước lễ mừng năm mới. Ông Pờ Dăn Xinh khoe, các con ông cũng đều về cả rồi, khách cũng đến nhiều rồi, gia đình ông cũng đã sẵn sàng cho lễ mừng năm mới... Không khí tết náo nhiệt từ nhà trên xuống nhà dưới, tới bếp, mỗi người một việc, cùng xắn tay chuẩn bị cho mâm cỗ tất niên, chuẩn bị sẵn sàng các công việc cho lễ mừng năm mới ngày hôm sau.

5 giờ sáng, khi mặt trời chưa lên, khắp làng trên, xóm dưới ở Tả Kổ Khừ đã vang tiếng lợn kêu eng éc, báo hiệu ngày Tết Hồ Sơ Chà đã bắt đầu. Bà Sùng Khò Nu, vợ ông Pờ Dàn Xinh cũng dậy nổi lửa, nhóm bếp đun nước chuẩn bị cho những người đàn ông trong nhà mổ lợn. Còn bà và con gái, con dâu lại bận rộn với nồi bánh trôi. Với đồng bào Hà Nhì Bánh trôi là lễ vật đầu tiên để dâng cúng thần linh, xin phép thần linh cho gia đình mổ lợn ăn Tết. Lễ vật dùng để dâng cúng gồm 2 bát nước trắng có lá trà khô, 2 bát rượu trắng và 2 bát bánh trôi. Rồi bà mang vào cúng ở đầu giường ngủ, nơi thần thờ thần linh để làm lễ cúng.

Sau khi cúng bánh trôi, xin phép thần linh, các thanh niên trong nhà đi bắt lợn để mổ, chuẩn bị cho lễ cúng chính. Với người Hà Nhì.

Trong ngày Tết, nhà nào cũng phải mổ lợn. Bởi giống như người Việt cúng gà, rồi dùng chân gà để “xem” vận hạn trong năm mới, đồng bào Hà Nhì lại mổ lợn, và dùng bộ gan lợn để xem điều tốt – xấu trong năm. Xem năm nay sức khỏe người trong nhà như thế nào, trâu, bò, lợn, gà có béo tốt không, lúa gạo có được mùa không... chính vì vậy, mà trong ngày lễ Tết, nhà nào, nhà nấy đều phải mổ lợn. Nhà có điều kiện thì mổ lợn to, nhà không có điều kiện thì mổ lợn nhỏ...

Ông Pờ Dàn Xinh bảo, người Hà Nhì

Nhìn vào lá gan lợn, sẽ biết được năm nay gia đình mình tốt hay xấu. Một bộ gan lợn tốt, là phải cứng, màu hồng, mật lợn phải to... như vậy, thì trong năm gia đình mới may mắn, mạnh khỏe. Nếu gan mềm, mật nhỏ, màu xám, thì là không may mắn... Xem kỹ càng, rồi ông Pờ Dàn Xinh bảo: “Gia đình năm nay cơ bản tốt, được khoảng 80%, còn 20% chưa tốt lắm”.

Sau khi mổ lợn, xem lá gan xong, người chủ nhà lấy mỗi bộ phận trên người con lợn một phần nhỏ, đem nấu cháo, rồi mang cháo ấy đi dâng cúng tổ tiên, thần linh, cầu mong mùa màng tốt tươi, trâu bò mạnh khỏe, gia đình gặp nhiều may mắn... cúng xong, chủ nhà gọi cả nhà vào quỳ trước bàn thờ cùng khấn đầu lạy tạ... các thành viên trong gia đình làm cơm ăn mừng năm mới, rồi đi chúc Tết anh em, bà con trong bản.

“Chú mù chứ xá, à kha pi pô”

Lễ cúng quan trọng nhất trong năm hoàn tất, gia đình ông Pờ Dàn Xinh sắp mâm, làm cơm mừng năm mới mời du khách và bà con trong bản. Mâm cơm ngày Tết có đủ rượu, thịt bò, thịt lợn, cá, rau... món nào cũng đầy đặn, ngon mắt. Chủ và khách cùng nâng ly rượu, gửi lời chúc mừng năm mới nhiều điều may mắn, tốt đẹp. “Chú mù chứ xá, à kha pi pô”, có nghĩa là “Chúc mừng năm mới, chúc mừng sức khỏe”.

Ông Pờ Dàn Xinh bảo, lên Tả Kổ Khừ, lên Sín Thầu uống rượu, dù ngày thường hay ngày lễ, cứ vào mâm là phải uống đủ 3 chén. Ông Xinh lý giải, ở vùng ngã ba biên giới này, nơi một con gà gáy cả 3 nước đều nghe, nên khi uống rượu, phải uống đủ 3 chén rượu của tình hữu nghị: Chén đầu tiên là chúc người Việt Nam, chén thứ 2 là chúc nước Lào, chén thứ 3 là chúc Trung Quốc. Sau khi uống đủ 3 chén rượu của tình hữu nghị, mọi người trong mâm lại tiếp tục rót rượu, chúc mừng năm mới từng người.

Với tính cách cởi mở, dễ gần, và coi trọng tình cảm, nên đồng bào Hà Nội quan niệm, chén rượu bày tỏ tình hữu nghị, nên khi uống phải “cù li cù la”, nghĩa là “có đi có lại”, bạn mời tôi một chén, tôi mời bạn một chén... Vào những ngày lễ, Tết trong gia đình người Hà Nội, không chỉ có anh em, họ hàng, mà còn rất nhiều bạn bè ở các nơi đều đến để ăn Tết và chúc mừng năm mới cùng gia đình, thắt chặt tình đoàn kết, keo sơn, gắn bó với các dân tộc anh em.

Đến khi màn đêm buông xuống, bà con trong bản lại cùng nắm tay nhau, cùng vui trong điệu xèo hoa của người Hà Nội. Trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng, người người cùng nắm tay nhau, hòa mình trong điệu múa, xoay quanh đồng lửa, cuộc vui kéo dài, đến khuya rồi ai về nhà nấy.

Ông Pờ Dàn Xinh kể, trước đây, Tết của người Hà Nội kéo dài trong 5 ngày, nhưng bây giờ, bà con tổ chức trong 3 ngày. Những ngày sau chủ yếu là đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng, làng xóm, tổ chức giã bánh dày... rồi lại múa hát, tung bưng cho hết Tết mới thôi.

Chia tay những người Hà Nội thân thiện, mến khách, chia tay Tả Kố Khừ miền biên ải đầy nắng và gió, chúng tôi lên đường trở về thủ đô Hà Nội. Trong hành trình dài đằng đẵng về xuôi lần này, trong hành trang mỗi người, đều mang theo những tình cảm chân thành, ấm áp của bà con nơi đây, đồng thời, cũng không quên lời nhắn gửi đầy tha thiết “Tết sau lại lên nhé” của ông Pờ Dàn Xinh. Và không ai bảo ai, trong mỗi chúng tôi đều mong mỏi, đến Tết sau, sẽ lại được đến nơi này, lại được đón năm mới, uống chén rượu mừng năm mới với bà con vùng biên ải.

015. THÀNH TRUNG – XUÂN SANG/ Triệt phá đường dây ma túy cực lớn ở Tây Bắc, thu giữ lượng heroin trị giá 70 tỷ đồng// Công an nhân dân.- Số 4544 Ngày 4/1/2018.- Tr 1&5

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Điện Biên lập chiến công đặc biệt xuất sắc, triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 489 bánh heroin trị giá 3 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo Đại tá Phạm Duy Cảnh, Trưởng phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trung tuần tháng 8/2017, các trinh sát đã phát hiện một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam xuất hiện trên địa bàn xã Na Ú, huyện Điện Biên - một trong những địa bàn nóng bỏng về ma túy của tỉnh.

Dù mới xuất hiện song đường dây này dần hé lộ số lượng ma túy cực “khủng”. Các đối tượng trong đường dây là những người trong gia đình, dòng tộc. Cách thức vận chuyển cũng rất tinh vi, thường được giấu vào những đồ dùng sinh hoạt, bánh kẹo, thực phẩm để vận chuyển từ biên giới vào nội địa, sau đó được đưa đi các tỉnh hoặc sang các nước thứ 3 để tiêu thụ.

Qua một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chuyên án mang bí số X được thành lập với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự vào cuộc của các trinh sát, điều tra viên có nhiều kinh nghiệm.

Ngày 2/1/2018, sau gần 5 tháng tập trung lực lượng điều tra, xác minh, Ban Chuyên án nhận định các đối tượng trong chuyên án sẽ vận chuyển một chuyến “hàng” lớn từ Lào vào Việt Nam đi tiêu thụ ở nước thứ 3 nên đã nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ lập kế hoạch phá án.

Đến 18h30 phút cùng ngày, sau gần tám theo hành tung của đối tượng, tại khu vực C9 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, Ban chuyên án đã phát hiện một đôi nam nữ sử dụng 2 xe máy chở theo 6 bao tải đựng chè của Thái Lan có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng trinh sát đã kiểm tra hành chính, phát hiện hai vợ chồng Vừ Chù Sênh (44 tuổi) và Mùa Thị Đớ (39 tuổi) trú tại bản Con Cang, xã Na U, huyện Điện Biên vận chuyển trái phép 489 bánh heroin (trọng lượng 171kg), trị giá 3 triệu USD (tương đương khoảng 70 tỷ đồng tiền Việt Nam) trong 6 bao tải đựng chè. Ngay khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ các đối tượng đã bị khống chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tính đến thời điểm này đây là số lượng ma túy lớn nhất bị bắt giữ quả tang trên địa bàn toàn quốc.

Đại tá Lê Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên - Trưởng Ban Chuyên án X cho biết: “Ngay từ khi xác lập chuyên án cho đến quá trình xác minh, trinh sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi thấy rằng đây là một chuyên án rất thành công. Chúng ta đã bắt được một khối lượng ma túy đặc biệt lớn. Mặc dù thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi nhưng Ban Chuyên án đã lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, chọn đúng thời gian, địa điểm để phá án. Mặc dù bị các đối tượng chống trả quyết liệt nhưng cán bộ chiến sĩ Phòng PC47 đã khống chế, bắt giữ được các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật và bảo đảm tuyệt đối an toàn”.

Trước đó, vào khoảng 02h30 phút rạng sáng ngày 23/12 tại khu vực xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, Phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Phòng 6 Cục C47, Bộ Công an bắt giữ 3 đối tượng gồm Lý Chái Thảo (54 tuổi); Lý A Khoa (42 tuổi) và Vàng A Cho (37 tuổi) cùng trú tại xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 77 bánh heroin (trọng lượng gần 30kg) và 60.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 5,5kg), 3 xe máy, 3 ĐTDD.

Ngay sau khi nhận được thông tin về những chiến công đặc biệt xuất sắc trên, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh đã đến động viên và thưởng nóng cho Ban chuyên án 100 triệu đồng. Vào chiều nay, 3/1, cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên đã đến tặng hoa, chúc mừng và động viên CBCS trong Ban chuyên án. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm chặn đứng ma túy trên địa bàn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy nói riêng và Công an tỉnh Điện Biên nói chung đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân nơi phen dậu của Tổ quốc.

016. NGÂN HÀ/ Điện Biên: Bắt quả tang sơn nữ “ãm” 2 bánh heroin// Pháp luật Việt Nam.- Số 16.- Ngày 16/1/2018.- Tr.10

Khoảng 17h chiều ngày 13/1, tại khu vực thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện

Biên đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Hạ Thị Xi (25 tuổi) trú tại bản Háng Chự, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2 bánh heroin. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hạ Thị Xi khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện Chuyên án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh mở rộng.

017. XUÂN TU – XUÂN TIẾN/ Điện Biên: Xử phạt 9 cơ sở sản xuất dong riêng gây ô nhiễm môi trường// Gia đình và xã hội.- Số 3.- Ngày 6/1/2018 - Tr.15

Ngày 5/1, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Bùi Hải Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết UBND huyện và Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Điện Biên) vừa xử phạt vi phạm hành chính 9 cơ sở sản xuất dong riêng với tổng số tiền 85 triệu đồng.

Sau khi một số cơ quan truyền thông có loạt bài phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ hoạt động chế biến các sản phẩm dong riêng trên địa bàn các xã Nà Tấu, Nà Nhạn của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh Điện Biên đã vào cuộc kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy phản ánh của báo chí về thực trạng này là đúng sự thật. Nước thải xả ra môi trường của các cơ sở chế biến dong riêng đều không đạt tiêu chuẩn, gây ô nhiễm nghiêm trọng; một số cơ sở chưa chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Ông Bùi Hải Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên cho biết huyện đã yêu cầu chính quyền các xã có liên quan nghiêm túc kiểm điểm; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, yêu cầu chủ các cơ sở chế biến các sản phẩm từ dong riêng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã có văn bản hướng dẫn việc xử lý chất thải chế biến dong riêng theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, UBND huyện Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nâng cao trách nhiệm trong việc chế biến các sản phẩm dong riêng; khuyến khích các cơ sở hoạt động sử dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến dong riêng; đồng thời yêu cầu các cơ sở ký cam kết bằng phương án cụ thể, khi chứng minh được hệ thống xử lý nước thải đảm bảo thì mới cho sản xuất.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, các xã Nà Tấu và Nà Nhạn tăng cường hoạt động kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các cơ sở chế biến dong riêng gây ô nhiễm môi trường./.

018. ĐỖ HÙNG/ Điện Biên Đông: Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục// Kinh tế nông thôn.- Số 1.- Ngày 5/1/2018 - Tr.8

Điện Biên Đông là huyện nghèo vùng cao của tỉnh Điện Biên, điều kiện sống khó khăn của người dân đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp phát triển

giáo dục. Mặc dù vậy, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với ông Cù Huy Hoàn, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Điện Biên Đông xung quanh vấn đề này.

Xin ông cho biết những nét nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo Điện Biên Đông trong năm học qua?

Những năm qua, Phòng GD&ĐT đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tập trung quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học, triển khai nhiệm vụ các cấp học, các lĩnh vực công tác chỉ đạo, phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Duy trì, củng cố hệ thống mạng lưới giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Hiện nay, Phòng đang quản lý 57 trường với 766 lớp, trên 18.000 học sinh, trong đó có 19 trường mầm non, 23 trường tiểu học và 15 trường THCS với 25 trường PTDTBT (13 trường tiểu học và 12 trường THCS).

Đặc biệt, Phòng GD&ĐT Điện Biên Đông còn có 26/57 trường đạt trường chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 45,6%, trong đó có 7 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 11 trường THCS. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành là 1.699 người, trong đó, mầm non là 488, tiểu học 732, THCS là 421.

Vấn đề chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị, xã hội hóa giáo dục trong những năm gần đây được Phòng quan tâm như thế nào, thưa ông?

Hệ thống cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cơ bản, đáp ứng yêu cầu tối thiểu của ngành. Toàn huyện hiện có 803 phòng học, trong đó có 386 phòng học kiên cố, 273 phòng bán kiên cố, 155 phòng học tạm (là nhà 3 cứng, không có phòng học tạm tranh tre, nứa, lá), 276 phòng nội trú và 531 phòng công vụ.

Công tác xã hội hóa giáo dục trong xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học luôn được Phòng hết sức quan tâm và có định hướng chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Giải pháp tiêu biểu là huy động các nguồn lực xây dựng phòng học và làm nhà ở cho học sinh bán trú theo hướng “3 cứng” (khung cứng, nền cứng, mái cứng). Trong những năm học qua, nhiều đơn vị đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự đầu tư của các nhà từ thiện, các dự án cùng với sự giúp đỡ của Phòng về xi măng, tôn lợp, tấm lợp, sắt... Kết quả, tổng số phòng học, công trình được xây mới từ năm học 2014-2015 đến hết năm học 2016-2017 là 173 phòng học, 163 phòng công vụ, 64 phòng nội trú học sinh và 84 bếp ăn.

Vấn đề phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trên địa bàn huyện được xử lý như thế nào, thưa ông?

Đây là vấn đề rất được chính quyền huyện Điện Biên Đông quan tâm, hiện đã có 10 đơn vị cấp xã duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 và 04 đơn vị cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2017 (Luân Giới, Na Son, Nong U, thị trấn).

Bên cạnh đó, 14/14 đơn vị cấp xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Năm 2017, 04 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và 10 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đặc biệt, 13 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 năm 2017 và chỉ còn 1 xã Phi Nhừ duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 năm 2017.

Theo ông đâu là những khó khăn thách thức mà ngành phải đối mặt trong thời gian qua?

Hầu hết các xã thuộc huyện Điện Biên Đông đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Phong tục tập quán, nhận thức của nhân dân ở một số thôn bản, xã vùng cao về công tác giáo dục còn hạn chế, ảnh hưởng lớn đến công tác huy động, duy trì số lượng và đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, cũng như chưa có sự quan tâm đầy đủ điều kiện học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường, lớp học tuy được củng cố và đầu tư nhưng chưa đáp ứng đủ, phòng ở cho học sinh bán trú chưa đáp ứng được nhu cầu.

Xin cảm ơn ông. Chúc ngành GD&ĐT Điện Biên Đông sớm vượt quá khó khăn thách thức!

019. ĐỖ HÙNG/ Ngành Giáo dục Đào tạo huyện Tủa Chùa: Góp phần thấp sáng ước mơ// Kinh tế nông thôn.- Số 1.- Ngày 5/1/2018 - Tr.16

Tủa Chùa là một huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, địa hình chia cắt phức tạp, nhiều sông suối, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Khó khăn là vậy, nhưng những người làm giáo dục nơi đây vẫn nỗ lực không ngừng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, góp phần vào ước mơ xây dựng một tương lai tươi sáng cho những trẻ em vùng khó khăn.

Ổn định quy mô trường lớp

Thầy Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa cho biết, để nâng cao chất lượng dạy và học, ngay từ đầu năm học, ngành đã tăng cường các giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, rà soát, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo. Năm học 2017-2018, toàn ngành có 42 đơn vị trường học, 668 nhóm, lớp với 16.956 học sinh. Trong đó, bậc học mầm non có 15 trường, 250 nhóm, lớp với 5.830 học sinh, tăng 32 nhóm, lớp so với cùng kỳ năm học trước; bậc tiểu học có 16 trường, 301 lớp với tổng số 7.110 học sinh, tăng 5 lớp so với kế hoạch tỉnh giao. Bậc trung học cơ sở có 11 trường, 117 lớp với tổng số 4.016 học sinh, tăng 2 lớp và 349 học sinh so với cùng kỳ năm học 2016-2017.

Về cơ sở vật chất trường học, tính đến hết 30/9/2017, toàn ngành có 770 phòng học, trong đó có 379 phòng kiên cố (chiếm 49,2%), 191 phòng bán kiên cố (chiếm 24,8%), 104 phòng học 3 cứng (chiếm 13,5%), 47 phòng học tạm (6,1%) và 49 phòng mượn (6,4%). Ngoài ra, còn có 39 phòng học chức năng (4 phòng kiên cố, 23 phòng bán kiên cố và 12 phòng 3 cứng); 330 phòng công vụ (79 phòng kiên cố, 196 bán kiên cố, 22 phòng 3 cứng, còn lại là phòng tạm và mượn; 259 phòng ở nội trú cho học sinh (15 phòng kiên cố, 198 phòng bán kiên cố, 32 phòng 3 cứng, còn lại là phòng tạm và mượn).

“Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Tòa Chùa luôn quan tâm đến công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế của trường xây dựng kế hoạch trường chuẩn quốc gia, đưa ra các biện pháp phân đầu xây dựng từng tiêu chí. Hiện, toàn huyện có 14/42 trường đạt chuẩn quốc gia (mầm non 5, tiểu học 4, THCS 5)”, thầy Sơn cho biết thêm.

Chú trọng giáo dục dân tộc

Bên cạnh đó, ngành luôn coi công tác giáo dục dân tộc là trọng tâm và được quan tâm đúng mức. Hiện, toàn ngành có 7.919 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trong đó có 5.313 học sinh bán trú (tiểu học có 2.846, THCS có 2.467 học sinh). Tòa Chùa hiện có 18 trường PTDTBT, trong đó có 10 trường tiểu học và 8 THCS.

Song song với việc dạy chữ, các trường có học sinh bán trú và các trường PTDTBT đã quản lý tốt việc ăn ở sinh hoạt của học sinh; thường xuyên kiểm tra đơn độc học sinh vệ sinh cá nhân và vệ sinh khu nội trú; xây dựng và tổ chức thực hiện theo thời gian biểu hàng ngày. Hướng dẫn học sinh trong sinh hoạt, tổ chức các hoạt động tập thể và hướng dẫn học sinh thực hiện nề nếp sinh hoạt nội trú đặc biệt là đối với những học sinh mới vào bán trú; hướng dẫn học sinh tự tổ chức lao động sản xuất (nuôi lợn, trồng rau xanh) nhằm cải thiện bữa ăn, mua sắm đồ dùng sinh hoạt cho học sinh. Nhờ vậy, đời sống học sinh nội trú dân nuôi đã đi vào ổn định. Các đơn vị thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

“Các nhà trường cũng tích cực thay đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, xây dựng môi trường học tập thân thiện, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã góp phần không nhỏ trong việc huy động học sinh ra lớp và đảm bảo tỷ lệ chuyên cần”, thầy Sơn nhấn mạnh.

Coi trọng công tác phổ cập

Về công tác phổ cập giáo dục (PCGD), ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tòa Chùa đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức điều tra cập nhật dữ liệu vào phần mềm phổ cập; kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập cấp xã, xây dựng hệ thống hồ sơ đảm bảo đúng quy định; tự kiểm tra các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập, lập hồ sơ đề nghị UBND huyện kiểm tra công nhận, thầy Sơn cho biết.

Đến thời điểm này, toàn huyện có 12/12 xã, thị trấn duy trì PCGD tiểu học mức độ 2; 12/12 xã, thị trấn duy trì đạt PCGD THCS mức độ 1; 12/12 xã, thị trấn duy trì đạt PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi và 12/12 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

Tuy nhiên, thầy Sơn cũng cho hay, giáo dục Tòa Chùa còn tồn tại một số khó khăn như cơ sở vật chất, lớp học, trang thiết bị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển về quy mô như thiếu phòng học bộ môn, phòng công vụ, nhà nội trú, số phòng học chưa kiên cố còn nhiều,... Đặc biệt, đội ngũ giáo viên vẫn còn thiếu, nhất là cấp học mầm non nên đã ảnh hưởng đến công tác huy động học sinh ra lớp và tổ chức bán trú cho trẻ.

Bằng sự nỗ lực, tấm lòng và quyết tâm cao độ của ngành Giáo dục và Đào tạo, những con chữ đã được “gieo mầm” thành công trên quê hương Tủa Chùa. Tương lai của con, em học sinh Tủa Chùa đang được kỳ vọng, tươi sáng hơn bao giờ hết.

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo có 1.241 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 114 cán bộ quản lý, 910 giáo viên và 197 nhân viên. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Hiện nay, Tủa Chùa còn thiếu 146 giáo viên so với định mức.

020. THẢO VY/ Thắp sáng ước mơ nơi vùng cao Vàng Đán// Công an nhân dân.- Số 4561.- Ngày 21/1/2018 - Tr.6

Những ngôi nhà chìm trong sương mù, gió hun hút thổi kèm theo mưa nhỏ. Dù tiết trời rất lạnh, ngày nghỉ, nhưng hôm nay thầy và trò cùng các phụ huynh điểm trường Huổi Đạo 2 (thuộc Trường PTDT bán trú Tiểu học Vàng Đán, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) vẫn có mặt đông đủ từ sớm. Thời gian qua, nhờ nguồn kinh phí của các tấm lòng vàng có được từ sự kêu gọi của các thành viên trong nhóm thiện nguyện “Vì bình yên cuộc sống” là cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài lực lượng, điểm trường Huổi Đạo 2 - nơi chấp cánh ước mơ cho các em học sinh nghèo vùng cao đã được xây dựng mới, khang trang...

Trải qua quãng đường gần 1.000km từ Thủ đô, nhóm thiện nguyện “Vì bình yên cuộc sống” với sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Búng đã có mặt tại điểm trường Huổi Đạo 2. Con đường đất dẫn tới đây là một thử thách không nhỏ với đoàn thiện nguyện bởi dù chỉ cách trung tâm xã 40km nhưng những cơn mưa dai dẳng chợt đến liên tục mấy ngày qua đã khiến rất nhiều đoạn dốc quanh co, trơn trượt, nay càng thêm lầy lội, gập ghềnh nguy hiểm. Đã có nhiều đoạn, cả đoàn phải dừng lại cùng các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng dùng cuốc, xẻng mở đường để đẩy những chiếc xe chở đầy ắp quà qua. Thời điểm này, tại đây mưa vẫn rả rích, nhiệt độ hạ xuống thấp. Hơn 11h trưa, mất gần 4h đồng hồ “đánh vật”, đoàn mới tới nơi, quần áo ai cũng lấm lem bùn đất, ướt mưa nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ bởi chỉ ít phút nữa thôi, những món quà nghĩa tình sẽ được từng thành viên trao tận tay các em học sinh nơi đây...

Cô giáo Trịnh Thị Thơm, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Vàng Đán không giấu được sự xúc động khi các thành viên Đoàn thiện nguyện xuất hiện. Trong cái bắt tay ướt mưa vẫn còn lạnh ngắt, cô xúc động chia sẻ: “Cảm ơn những người lính Công an nhân dân và các nhà hảo tâm. Với lòng nhân ái, khát vọng sẻ chia và yêu thương đùm bọc, dù mưa rừng, gió rét, đường xá xa xôi, mọi người cũng không quản ngại đến đây xây dựng và tặng quà thầy và trò nhà trường. Đây là món quà Tết vô cùng ý nghĩa, đã ươm mầm, gieo sự học cho các em nhỏ tại vùng cao heo lánh nơi này; giúp thầy, cô giáo càng thêm quyết tâm vì tương lai của con em các dân tộc ở Điện Biên...”.

Được biết, điểm trường Huổi Đạo 2 thuộc Trường PTDT bán trú Tiểu học Vàng Đán nằm trên địa bàn xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ. Đây là một huyện mới được thành lập năm 2013 trên cơ sở chia tách từ hai huyện Mường Nhé và Mường Chà của tỉnh Điện Biên, đồng thời là một trong những huyện nghèo của nước ta.

Trong đó, xã Vàng Đán là một trong những xã nghèo nhất của huyện Nậm Pồ, đồng bào chủ yếu là người Thái, Dao, Mông...

“Hiện tại, điểm trường có 1 giáo viên cho lớp ghép 1 và 2 với 28 em học sinh. Những năm qua, do sự xuống cấp của phòng học, dù các giáo viên mua tôn để lợp, phụ huynh và người dân thường xuyên giúp đỡ gia cố, sửa chữa, dùng các tấm ván lắp ghép lại nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu để dạy và học. Cũng vì điều này nên nhà trường đã phải đưa bớt các em học sinh lớp 3,4,5 về học tại trường trung tâm. Bước sang năm học mới, nhà trường sẽ tổ chức thêm 2 lớp học nữa ở đây, chắc chắn nhiều cháu sẽ không còn phải dậy sớm trong giá rét đi vài chục km tới trường nữa...” – cô Thom cho biết.

Tại đây, đoàn thiện nguyện đã dự Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường Huổi Đạo 2 do các nhà hảo tâm đóng góp ngày lương của mình xây dựng trong 2 tháng qua (tổng giá trị hơn 200 triệu đồng) tới Ban Giám hiệu Trường PTDT bán trú Tiểu học Vàng Đán trước sự phấn khởi chứng kiến của chính quyền địa phương, các cán bộ Đoàn Biên phòng Nà Búng cùng các phụ huynh học sinh. Chia sẻ tại buổi lễ về hoạt động đầy ý nghĩa này, Đại úy Trần Anh Tuấn, cán bộ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC), thành viên nhóm thiện nguyện cho biết: “Bên cạnh các hoạt động xã hội tình nghĩa thường xuyên của nhóm thiện nguyện “Vì bình yên cuộc sống” như “mang âm nhạc tới bệnh viện”, giúp đỡ người khiếm thị bán chổi chít... các thành viên trong nhóm còn tổ chức kêu gọi các nhà hảo tâm, duy trì đều đặn việc xây dựng một cho đến hai điểm trường trong một năm cho con em đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn. Mong rằng với món quà Tết thiết thực này sẽ phần nào sẽ chia những vất vả, giúp các thầy, cô giáo có nhiều điều kiện hơn trong giảng dạy, các em học sinh sẽ học tập tốt hơn...”.

Cùng với đó, các thành viên trong Đoàn đã thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng 105 suất quà (mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng) gồm áo rét, ủng, mũ len, chăn ấm, đồ dùng học tập tới các em học sinh tại điểm trường Huổi Đạo 2 và mầm non Huổi Đạo 2; trao 5 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng tới 5 giáo viên cắm bản đang ngày đêm kiên trì gieo sự học tại các điểm trường.

Cũng trong chương trình hoạt động thắp sáng ước mơ nơi vùng cao cho các em học sinh, đoàn đã tới điểm trường Ham Xoong (thuộc Trường PTDT bán trú Tiểu học Vàng Đán), trao 50 suất quà gồm ủng, áo rét, mũ len, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm... tặng các em học sinh. Ngoài ra, đoàn còn gửi tặng tới nhà trường 1 cây đàn organ để làm phương tiện giảng dạy môn âm nhạc và tặng Đoàn Biên phòng Nà Búng 1 chiếc tivi, 1 cây đàn guitar...

Có lên vùng cao hẻo lánh này mới biết, đồng bào tuy còn nhiều khó khăn nhưng rất mến khách, điều này khiến những thành viên trong đoàn dù mới đặt chân lên đây lần đầu đã chẳng muốn về. Sau những phút chia tay bịn rịn, chúng tôi rời xã Vàng Đán cũng là lúc những cơn mưa nặng hạt, nhiệt độ về tối bắt đầu giảm sâu. Nhưng tất cả các thành viên trong đoàn đều cảm thấy ấm lòng, bởi các em học sinh đã nhận được những món quà hết sức thiết thực để chống chọi với giá buốt vùng cao. Bên cạnh đó, những lớp học khang trang đã được xây dựng, cho đoạn đường các em tới trường được gần hơn...